



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานกิจการคณะกรรมการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร.1913

ที่ ศธ 0550.1/ว 506

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559

เรื่อง แจ้งมติของการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 5/2559

เรียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย, หัวหน้าสำนักงานคณบดี, หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน/  
สำนัก, หัวหน้างานการเงินและบัญชี หัวหน้างานพัสดุ และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันอังคารที่  
24 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติและข้อสั่งการ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบที่นึ่งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษพร้อมสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียน  
โดยการยกเว้นค่าเล่าเรียนตามโครงการทุนอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3  
ปีการศึกษา 2559 (กลุ่มที่ 1)**

**มติที่ประชุม** เห็นชอบที่นึ่งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษพร้อมสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียน โดยการยกเว้น  
ค่าเล่าเรียนตามโครงการทุนอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2559 (กลุ่มที่ 1)  
โดยมหาวิทยาลัยสามารถรับนักศึกษาได้ จำนวน 40 คน และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการประสานงานไปยัง  
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการเข้าร่วมโครงการพร้อมดำเนินการจัดทำเอกสารแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษาต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เรื่อง นโยบายการปิดหลักสูตร**

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายการปิด  
หลักสูตร เฉพาะระดับปริญญาตรี โดยตัดข้อที่ 2 ออก และให้นำเสนอสภาวิชาการต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560**

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ (ร่าง) นโยบายการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560 และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 5.4 พิจารณาเปลี่ยนแปลงการเปิด - ปิดภาคเรียน**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
หาข้อมูลเพิ่มเติมจากยอดการรายงานตัวของนักศึกษารอบที่ 2 และรอบที่ 3 และให้นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการ  
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) อีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

(นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน)

ผู้อำนวยการกองกลาง

รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

(นางนงคราญ คงสมทรง)

ผู้บันทึกเสนอ

27/พฤษภาคม/2559

(นางสาวกาญจน์พิชญา ภิญา)

รักษาราชการหัวหน้างานกิจการคณะกรรมการ

27/พฤษภาคม/2559